

Công tác thanh tra: Thanh tra quận tin hành thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại 03 đơn vị: Trung tâm Học Võ Thuật Sáu, UBND phường Thạch Thang và UBND phường Thuận Phước. Thanh tra quận đã công bố 02 kết luận thanh tra tại trung tâm Võ Thuật Sáu và phường Thạch Thang. Kết luận thanh tra tại trung tâm Võ Thuật Sáu yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm tra trách nhiệm cá nhân có sai sót trong công tác quản lý, sai sót về mặt tài chính rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, có biện pháp quản lý công tác thu, chi tài chính ngân sách tại đơn vị trong thời gian ngắn tiếp theo.

Cục thanh tra TCNS phường Thạch Thang, yêu cầu Chủ tịch UBND phường khắc phục thu hồi tiền sai phạm 9.434.600 đồng vào ngân sách Nhà nước ngay thì tổ chức kiểm tra nghiêm túc trách nhiệm cá nhân có sai sót trong công tác quản lý, sai sót về mặt tài chính rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, có biện pháp quản lý sát đúng công tác quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại đơn vị trong thời gian ngắn tiếp theo.

Cục thanh tra TCNS tại phường Thuận Phước niên độ 2016. Hiện nay Thanh tra quận đã gửi đề nghị kết luận cho đơn vị. Yêu cầu đơn vị, các cá nhân có liên quan giải trình nội dung sai phạm theo đúng quy định.

- Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND quận Hải Châu về tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng công tác hòa giải tranh chấp tại UBND các phường thực quản trong năm 2017, Thanh tra quận đã cử 01 cán bộ là Thanh tra viên tham gia thành viên đoàn khảo sát từ ngày 04/4/2017 đến ngày 11/4/2017. Kết quả khảo sát nhóm một buổi, đánh giá về tình hình tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, cách giải quyết tranh chấp tại địa phương và lập, lưu trữ hồ sơ tại các phường theo quy định của Luật tại năm 2013 và Nghị định số 43/2014/N-CP của Chính phủ. Tập trung chú trọng giải quyết tranh chấp bằng pháp hòa giải cơ sở, ... Trên cơ sở đó phòng Tài nguyên – Môi trường là đơn vị chủ trì tham mưu cho UBND quận hướng dẫn quy trình xử lý, giải quyết tranh chấp tại địa phương nhất chung trong toàn quận các đơn vị thực hiện.

- Thực hiện Quyết định số 507/Q-TTTP ngày 04/7/2017 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Hải Châu, Thanh tra quận đã tham mưu cho Chủ tịch UBND quận làm việc với các đơn vị có liên quan lấy thông tin, số liệu chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu của đoàn thanh tra làm việc.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 9 tháng đầu năm 2017, các cơ quan hành chính thực quản đã tiếp 382 lượt công dân, trong đó: Công dân tiếp nhận 05 lượt; Ban tiếp công dân tiếp 26 lượt; các phòng ngành tiếp 27 lượt và UBND các phường tiếp 324 lượt.

Tiếp nhận 289 kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo, trong đó: Các phòng chuyên môn thực quản tiếp nhận 45 đơn, UBND các phường tiếp nhận 244 đơn.

Nội dung của công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm không gian hầm kit; việc cấp giấy chứng nhận QSD và QSHNO; xin tách thửa, chuyển mục đích sử dụng; gây ô nhiễm môi trường, ...

Tiếp nhận 01 đơn tố cáo của công dân, có nội dung: “tố cáo Chủ tịch UBND phường Thanh Bình li dị công chức và quyên hạn giải quyết việc có lợi cho bà Bùi Lan Chi, trú tại 334/1 ngõ trái pháp luật làm thiệt hại về vật chất và tinh thần của tôi cùng gia đình...”. Kết luận số 01/KL-UBND ngày 22/8/2017 của UBND quận: Không có cơ sở xác định Chủ tịch UBND phường Thanh Bình li dị công chức và quyên hạn làm trái pháp luật giải quyết việc có lợi cho bà Bùi Lan Chi, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần của công dân; thực tế có việc bà Chi làm bể tầng cao khoảng 0,4m, mái tôn che phía sau hiên nhà bị nghiêng và có việc lấy cái thau nhôm về nhà vì mục đích em đi gò hàn cho ủng nguyên trong ban quản lý cho công dân, không phải là hành vi phạm pháp và lý do tài sản.

Thanh tra quận